

Số: /BC-HĐND

Đắk Tô, ngày tháng năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 20/11/2015;

Căn cứ kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND huyện báo cáo HĐND huyện như sau:

#### **I. NỘI DUNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ VÀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI**

##### **1. Nội dung kiến nghị của cử tri:**

Thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIII, 09 Tổ đại biểu HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức tiếp xúc cử tri tại 09/09 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua báo cáo của các Tổ đại biểu, Thường trực HĐND huyện tổng hợp 05 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực: Điện lực, viễn thông, dịch vụ môi trường và môi trường<sup>1</sup>.

##### **2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri:**

Căn cứ kết quả tiếp xúc cử tri của các Tổ Đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện ban hành báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện gửi đến UBND huyện xem xét, giải quyết<sup>2</sup>.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan, Thường trực HĐND huyện đã phân công các Ban HĐND huyện tổ chức giám sát kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhìn chung, việc chỉ đạo, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan quan tâm, thực hiện nghiêm túc. Công tác giám sát được Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật.

<sup>1</sup> Trong đó, 02 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND huyện; 02 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Điện lực Đắk Tô; 01 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung tâm Viễn thông Đắk Tô – Tu Mơ Rông.

<sup>2</sup> Báo cáo số 300/BC-HĐND, ngày 13/4/2021 của Thường trực HĐND huyện Đắk Tô về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

## II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT

### 1. Ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong:

01 nội dung về lĩnh vực môi trường, trong đó:

- *Ý kiến của cử tri Nguyễn Tiến Tộ - Khối 2 thị trấn Đăk Tô:* Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc Khu giết mổ gia súc tập trung của huyện bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến sức khỏe Nhân dân.

Sau khi nhận được kiến nghị cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo kiểm tra thực tế và yêu cầu xử lý, giải quyết để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của Nhân dân (*UBND huyện đã báo cáo trả lời tại Báo cáo số 156/BC-UBND, ngày 22/4/2021 về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIII*).

### 2. Ý kiến, kiến nghị đã trả lời:

01 nội dung về lĩnh vực dịch vụ môi trường và 01 nội dung về lĩnh vực điện lực, trong đó:

- *Ý kiến của cử tri Phạm Tấn Lực - Khối 2 thị trấn Đăk Tô:* Quy trình thu gom rác thải của Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện chưa hợp lý, các thùng rác bị ứ đọng và chưa thu gom kịp thời nên bốc mùi hôi thối. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo có giải pháp cụ thể để xử lý vấn đề trên.

Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện tổ chức quy trình thu gom rác thải cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, quá trình thu gom vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như việc thu gom trong giai đoạn cao điểm lễ, tết; thu gom lúc sửa chữa, bảo trì 01 xe ép rác, chỉ còn 01 xe hoạt động... Thời gian đến, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên để không xảy ra trường hợp rác bị ứ đọng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhân dân (*UBND huyện đã báo cáo trả lời tại Báo cáo số 156/BC-UBND*).

- *Ý kiến của cử tri Bùi Thị Hoa – Khối 4 thị trấn Đăk Tô:* Cuối đường Hồ Xuân Hương thuộc khối 4 thị trấn Đăk Tô có khoảng 300m đường dây điện đang sử dụng trụ điện tạm bợ, có khả năng gây mất an toàn cho Nhân dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực Đăk Tô khảo sát, có phương án xử lý.

Qua khảo sát hiện trạng, Điện lực Đăk Tô trả lời: Tại khu vực này có một vài hộ dân sinh sống cách trụ cuối của lưới điện hạ thế từ 100-200m. Đơn vị ghi nhận nội dung ý kiến, kiến nghị, sẽ khảo sát đăng ký kế hoạch lên Công ty Điện lực Kon Tum để đề xuất xây dựng mở rộng lưới điện hạ thế trong những năm tiếp theo (*Điện lực Đăk Tô đã báo cáo trả lời tại Công văn số 110/DLDT-KT, ngày 22/4/2021 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri*).

### 3. Ý kiến, kiến nghị đang được xem xét, giải quyết:

01 nội dung về lĩnh vực điện lực và 01 nội dung về lĩnh vực viễn thông, trong đó:

- *Ý kiến của cử tri Nguyễn Văn Quyết – Thôn 3 xã Kon Đào:* Hiện nay, một số hộ dân ở thôn 3 xã Kon Đào phải kéo đường dây điện sinh hoạt quá xa, đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực Đăk Tô phát triển thêm lưới điện để Nhân dân thuận tiện trong việc sử dụng điện; đồng thời, nâng cấp lên lưới điện 3 pha để Nhân dân

phục vụ sản xuất (*lưới điện 1 pha hiện nay đang quá tải, không đảm bảo và không đáp ứng được nhu cầu sử dụng*).

Tiếp thu ý kiến cử tri, Điện lực Đắk Tô đã đăng ký kế hoạch đầu tư trong năm 2022 trình cấp trên xem xét, bố trí nguồn vốn đầu tư, nếu được chấp thuận sẽ xử lý, giải quyết trong năm 2022 (*Điện lực Đắk Tô đã báo cáo trả lời tại Công văn số 110/ĐLĐT-KT*).

- *Ý kiến của cử tri Nguyễn Ngọc Sâm - Khối 8 thị trấn Đắk Tô: Đường dây cáp viễn thông ở nhiều nơi trên địa bàn thị trấn Đắk Tô được buộc chồng chéo lên nhau như mạng nhện, nhiều đoạn dây cáp treo lâu ngày đã xuống cấp nên võng xuống, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn cho người, phương tiện trên các tuyến đường.*

Giai đoạn 2019-2020, Trung tâm Viễn thông Đắk Tô - Tu Mơ Rông đã phối hợp với Điện lực Đắk Tô thực hiện bó gọn, cắt bỏ dây không sử dụng trên các tuyến cáp. Tuy nhiên, do số lượng đường tuyến nhiều nên đơn vị chưa thực hiện được đối với các tuyến trục rẽ, mà chủ yếu hoàn thiện cho các tuyến trục chính để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện để đảm bảo các yêu cầu của địa phương và chủ trương, chỉ đạo của ngành (*Trung tâm Viễn thông Đắk Tô – Tu Mơ Rông đã báo cáo trả lời tại Công văn số 01/TLCT-TTVT ĐTO\_TMR, ngày 20/4/2021 về việc tham gia xử lý, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIII*).

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Công tác chỉ đạo tổng hợp, theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIII được Thường trực HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Công tác giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy định. Trước kỳ họp, UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, tham mưu trả lời. 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 được xem xét, giải quyết, trả lời cơ bản đảm bảo về nội dung và thời gian quy định.

Việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị đã đi thẳng vào vấn đề, xác định nguyên nhân dẫn đến bất cập, hạn chế, đưa ra biện pháp khắc phục hiệu quả, kịp thời. Nội dung giải thích, trả lời xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

### **VI. KIẾN NGHỊ**

#### **1. Đối với UBND huyện:**

Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện làm tốt công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, không để xảy ra trường hợp rác bị ứ đọng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống Nhân dân; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư không

đảm bảo vệ sinh chuồng trại, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của các hộ dân trong khu vực.

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh viễn thông trên địa bàn huyện thực hiện bóc gọn các tuyến cáp viễn thông, không để dây cáp chùng xuống, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn cho người, phương tiện trên các tuyến đường.

## **2. Đối với Điện lực Đắk Tô:**

Quan tâm, thực hiện hoàn thành nội dung đã hứa sẽ xem xét, giải quyết (ý kiến, kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Quyết – Thôn 3 xã Kon Đào).

## **3. Đối với Thường trực HĐND các xã, thị trấn:**

Kịp thời thông tin tới cử tri về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện để cử tri được biết; đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan dân cử ở địa phương, kịp thời phản ánh về Thường trực HĐND huyện đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri vượt thẩm quyền hoặc liên quan đến địa phương khác.

Trên đây là Báo cáo giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIII của Thường trực HĐND huyện./.

### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Điện lực Đắk Tô;
- Trung tâm Viễn thông Đắk Tô – Tu Mơ Rông;
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, THHĐ.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Ngô Thị Sâm**